






รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ  
ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาด และการจัดเก็บของกลาง  
 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖**

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>การจัดการทรัพย์สิน                      ของราชการ ของ                      บริจาด ของกลาง</b>	<p>✳ แสดงการวางระบบดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์ ของบริจาด</li> <li>- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และของบริจาด โดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ</li> <li>- ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน</li> <li>- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหรือของบริจาดไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</li> <li>- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของราชการ และบริจาดได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>	<p>๑.คำสั่ง ตม.จว.ชัยภูมิ ที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่เก็บรักษาควบคุมการเบิก-จ่าย อาวุธปืนและเครื่องกระสุนของทางราชการ</p> <p>๒. คำสั่ง ตม.จว.ชัยภูมิ ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลยานพาหนะของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๓.ดำเนินการออกประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาด และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ</p>

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>การจัดการทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชุมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ เพื่อประชุมชี้แจง และวางแนวทางการปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดการเก็บของกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>	
<p>การจัดการทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุ และตรวจสอบพัสดुकงเหลือทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ อาวุธ ยุทธภัณฑ์ และยานพาหนะ ปรากฏว่าอยู่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้</p> <p>๑.พบปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ SIG SAUER รุ่น P๓๒๐ SP จำนวน ๒ กระบอก</p> <p>๒.พบปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ SIG SAUER รุ่น M๑๘E จำนวน ๒ กระบอก</p> <p>๓.พบกระสุนปืนขนาด ๙ มม. จำนวน ๖๐ นัด</p> <p>๔.พบเสื้อเกราะอ่อนระดับ ๒A ตามมาตรฐาน N.I.J จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๕.พบเสื้อเกราะอ่อนระดับ ๒A ตามมาตรฐาน N.I.J ๐๑๐Lo๕ จำนวน ๒ ชุด</p>	<p>-การตรวจนับอาวุธปืน และเสื้อเกราะของหน่วย ผลปรากฏว่ายอดตรงตามบัญชีทะเบียนคุมอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และการ เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ</p>  <p>- จัดทำบัญชีควบคุมเบิกจ่ายอาวุธปืนและการเบิกใช้อาวุธเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด</p> <p><b>สมุดคุมการเบิก - จ่ายอาวุธปืน</b></p> 

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<b>การจัดการทรัพย์สินของราชการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิมียานพาหนะทางราชการ จำนวน ๓ คัน โล่ ๒๙๓๖๑ โล่ ๒๙๓๖๒ โล่ ๐๖๓๖๒</li> <li>- มีโรงจอดรถเพียงพอเพื่อรักษาสภาพยานพาหนะ</li> <li>- มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนใช้งาน</li> <li>- มีการบำรุงรักษายานพาหนะตามระยะทางการใช้งาน</li> </ul>	<p>ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ รายการยานพาหนะของหน่วยพบว่าอยู่ครบถ้วนถูกต้อง</p> 
<b>การจัดเก็บของบริจาค</b>	<p>* ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีของรับบริจาคแต่อย่างใด และได้เตรียมบัญชีสมุดคุมไว้รองรับ หากมีการบริจาค</p>	<p>ไม่มีของรับบริจาคแต่อย่างใด และได้เตรียมบัญชีสมุดคุมไว้รองรับ หากมีการบริจาค</p> 

หน่วยงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
การจัดเก็บของกลาง	* ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีบัญชีของกลางในการควบคุม กำกับดูแลแต่อย่างใด แต่ได้เตรียมสมุดคุมไว้	ไม่มีบัญชีของกลางในการควบคุมกำกับดูแล แต่อย่างใด แต่ได้เตรียมสมุดคุมไว้  